



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว901

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2558

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่
24 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Shih Chien University ประเทศจีน (ได้หวั่น)**

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Shih
Chien University ประเทศจีน (ได้หวั่น) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

**ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ...**

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกำหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

**ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ...**

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

**ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557**

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2557 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

**ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้อาคารเรียน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง)**

มติที่ประชุม ให้นำกลับไปทบทวน โดยให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน ครอบคลุมตามที่เคยหารือในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และให้นำกลับมาเพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้ง

**ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558**

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยในการปรับโครงสร้างภายใน
ต้องมีการวางแผนและกำหนดงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารภายใน โดยกำหนดไว้ล่วงหน้า
ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อจะได้จัดสรรบุคลากร และงบประมาณได้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 3669 ก่อนนำเสนอ
เพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

/จึงเรียนมาเพื่อ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)

ผู้อำนวยการกองกลาง

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

26/พฤศจิกายน/2558



(นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา)

รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ

26/พฤศจิกายน/2558